



# จุดสารสี 6 หน้าตาล

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2557

**COPAG NEWS**

College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham University

**ปรัชญา** ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหุณฺ ปรณฺทิตฺ ชีเว)

**ปณิธาน** วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งมั่นการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีความเป็นเลิศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

**วิสัยทัศน์** มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติทางรัฐศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

**ค่านิยมร่วมองค์กร (Shared Values) : COPAG**

**C - Creativity** = ความคิดสร้างสรรค์

**O - Optimization** = ความมีประสิทธิภาพ

**P - Prestige** = ความมีเกียรติภูมิ

**A - Ability** = ความสามารถ

**G - Generosity** = ความมีน้ำใจ



## วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครบรอบ 11 ปี

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครบรอบ 11 ปี ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต จำนวนกว่า 1200 คน ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการนี้พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นได้มีพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครบรอบ 11 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการการปกครอง กล่าวรายงาน

★ อ่านต่อหน้า 2



ภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสวโฒน์ การแสดงหมอลำทางการเมือง ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมนำเสนอโดยนิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ และการแสดงดนตรี COPAG Music โดยบุคลากรวิทยาลัยการเมืองฯ ทั้งนี้ยังมีการจัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ระดับปริญญาโท) และประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)



ในการนี้ รองศาสตราจารย์สิดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้มอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา แก่ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอหัวข้องานวิจัยยอดเยี่ยม ดังต่อไปนี้



### ระดับปริญญาโท

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ชีรพงษ์ กันทำ  
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ภัคดี นามวิจิตร  
รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ พระมหาสถาพร วันนุกูล  
รางวัลชมเชยได้แก่ 1. ชีรยุทธ์ ลีโคตร 2. ชานนท์ ชื่นนิรันดร์



### ระดับปริญญาตรี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สิบเอกธีรพล พงษ์บัว  
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ สุภาพร นามนัย และ พัณทิวา ตราเงิน  
รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ กฤชฎา พรหมเทพ  
รางวัลชมเชย ได้แก่ สมาน มุฉิมมา และ สาวสุกัลยา สุนาวงศ



# โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ สำหรับนิสิตฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557



ฝ่ายพัฒนานิสิต จัดโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการสำหรับนิสิตฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 1/2557 โดยมี นางสาวจินตหรา แสงทะรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร

การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่จะออกฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนาศักยภาพในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดทำเอกสารเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์และนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้มีนิสิตเข้าอบรมจำนวน 90 คน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (D-309) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

# โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนิสิตฝึกงาน 1/2557

ฝ่ายพัฒนานิสิต จัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์แดงอ่อน ศรีรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส เป็นวิทยากร



การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีโอกาสทบทวนความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความมั่นใจให้นิสิตในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้มีนิสิตที่จะออกฝึกงานเข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415)



ฝ่ายพัฒนานิสิต จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกงานนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ โภกาวิณ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต มีนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ารับการฝึกงานในภาคปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 90 คน

## ปฐมนิเทศฝึกงาน

นิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415)

# COPAG ร่วมเดินรณรงค์ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ในโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการเดินขบวนครั้งนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ตั้งขบวนเป็นลำดับที่ 3 ณ จุดตั้งขบวนจุดที่ 1 บริเวณอาคารพลศึกษา



จากนั้นชาว COPAG ได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์รอบเขตพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและมารวมกัน ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการ ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมบัติโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบป้ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ให้กับตัวแทนคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นชาว COPAG ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อไต่พระชนกถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาว COPAG และ ชวามมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณถนนรอบมหาวิทยาลัย และอาคารบรมราชกุมารี



### ความท้าทายของท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415)

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในรายวิชาสัมมนาปัญหาบริหารรัฐกิจ จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ “ความท้าทายของท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” การสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับอาเซียนใน 5 ประเด็น จากวิทยากร 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์มนัสวี อรชุนะกะ, ดร.อลงกรณ์ อรรถแสง, ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ , อาจารย์คะนอง พิลุน และนายอานนท์ ยอดสะเทิน มีคณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 200 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเข้าใจบริบทของการปกครองในระดับท้องถิ่นในการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

### การสัมมนาสร้างสรรค์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา



วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องเรียน D-333 และ D-334 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดโครงการสัมมนาสร้างสรรค์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรบุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากทั้งสองหลักสูตรร่วมสัมมนาจำนวน 70 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะยื่นหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้จัดทำตามรูปแบบตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด อีกทั้งเพื่อให้หัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิตที่ได้จัดเตรียมไว้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ วิทยาลัยการเมือง การปกครอง เพื่อนำไปปรับแก้ไขให้สมบูรณ์

# วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมทำบุญทอดถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557



รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ จำนวน 50 คน ร่วมทำบุญทอดถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หลอดไฟฟ้า และเครื่องไทยธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง คุณพระรัตนตรัย และร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียนรอบพุทธสถาน ทั้งนี้วิทยาลัยฯ จะร่วมทำบุญตักบาตรเช้า ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม / 19 สิงหาคม / 10 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2557 ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามอีกด้วย



วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ วัดสว่างวารี บ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม



รับน้องประชุมเชียร์ วิทยาลัยการเมือง 2557

วันที่ 14-16 สิงหาคม 2557 ณ สถานอัฐศิลป์ มมส

สโมสรมนิสิตวิทยาลัยฯ จัดโครงการรับน้องประชุมเชียร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2557 “เอ็นจวิน้องสู่กาย มอบสายใยเอื้อย-อ้าย” โดยในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายอานนท์ บุญยิ่ง นายกสโมสรมนิสิต กล่าวรายงาน กิจกรรมประชุมเชียร์ถือเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่สืบทอดมากกว่า 11 ปี โดยมุ่งหวังให้นิสิตใหม่เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ เกิดความรักความศรัทธาในสถาบัน และสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีความภาคภูมิใจในสถาบัน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการอยู่ ร่วมกันด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ วิทยาลัยการเมืองฯ ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดสีม่วง (ขบวนมหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติด) การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

# คอนเสิร์ต "หมอลำขอข้าว คืบความสุขสู่ชุมชน"

ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม "สืบสานภูมิปัญญาการร้องหมอลำ นำประชาธิปไตยสู่ชุมชน"



วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนบ้านบ่อแกบ่ทอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม "สืบสานภูมิปัญญาการร้องหมอลำ นำประชาธิปไตยสู่ชุมชน" โดยเลือกชุมชนบ้านบ่อแกบ่ทอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนต้นแบบ วิทยาลัยการเมืองฯ ได้ทำการศึกษาและสำรวจพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อแกบ่ทอง พบว่าเป็นชุมชนที่มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งเหมาะกับการฝึกหัดการแต่งกลอนลำ โดยนำเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับการสร้างประชาธิปไตยภายในชุมชน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจัดการชุมชน



วิทยาลัยการเมืองฯ จึงได้จัดกิจกรรมอบรมวิธีการเขียนกลอนลำนำประชาธิปไตยสู่ชุมชน ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-207) โดยมี นายทองพูล บุญแสน หรือ หมอลำทองพูล พระเหล็กไหล เป็นวิทยากร ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการร้องหมอลำ ทักษะการร้องหมอลำ รูปแบบและประเภทของกลอนลำ ตลอดจนวิธีการแต่งกลอนลำเบื้องต้นพร้อมทั้งสาธิตการร้องหมอลำของวิทยากรและนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ และได้จัดกิจกรรมต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวด้วยการออกค่าย "สืบสานภูมิปัญญา การร้องหมอลำ นำประชาธิปไตยสู่ชุมชน" โดยนิสิตผู้ที่มีความสามารถในการร้องหมอลำจะเดินทางไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านของนายทองพูล บุญแสน ในระหว่างวันที่ วันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อทำการฝึกหัดการ

ท่องกลอนลำ ฝึกหัดการร้องหมอลำ และร่วมกันฝึกหัดการแต่งกลอนลำ โดยนำเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับการสร้างประชาธิปไตยภายในชุมชน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจัดการชุมชน

และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยการเมืองฯ จัดคอนเสิร์ต "หมอลำขอข้าว คืบความสุขสู่ชุมชน" ขึ้น ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม "สืบสานภูมิปัญญาการร้องหมอลำ นำประชาธิปไตยสู่ชุมชน" โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดการแสดงคอนเสิร์ต กล่าวรายงานโดย อาจารย์จิรศักดิ์ โปกาวิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ประธานโครงการ



หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม และกล่าวต้อนรับโดย นายธเนศ มนตรี กำนันตำบลเลิงแฝก ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตหมอลำในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำกลอนลำ ส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในชุมชน เป็นการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านการขับร้องหมอลำของนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ และในขณะเดียวกันประชาชนในชุมชนจะมีการบริจาคข้าวเปลือกเพื่อเป็นการตอบแทน และทางโครงการฯ จะนำข้าวเปลือกที่ได้มาจำหน่ายเพื่อนำเงินที่ได้สมทบทุนกลับคืนให้กับชุมชน "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งได้ข้าวเปลือกทั้งหมด 82 กระสอบ จำหน่ายข้าวคืนให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อเก็บไว้บริโภค ได้เงินจำนวน 23,720 บาท บริจาคเข้าวัดเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ จำนวน 13,720 บาท บริจาคเข้าหมู่บ้านจำนวน 5,000 บาท และบริจาคให้โรงเรียนบ้านบ่อแกจำนวน 5,000 บาท



# โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน

“ชีววิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน”

ศูนย์การเรียนรู้

ชีววิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนบ้านบ่อแกบ่อทอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ “ชีววิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน” โดยเลือกชุมชนบ้านบ่อแกบ่อทอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนต้นแบบ อาจารย์วชิรวัตต์ อาริยะสิริโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ได้นำคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อทำการศึกษาและสำรวจความต้องการของชุมชน พบว่าชุมชนมีความประสงค์ให้วิทยาลัยการเมืองฯ ช่วยเหลือและร่วมรณรงค์การลดใช้สารเคมีเพื่อลดปัญหาการทำลายธรรมชาติ และส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าทรัพยากรที่มีในชุมชน จึงจัดกิจกรรมออกค่าย “โครงการเรียนรู้ชุมชน พัฒนาสังคมด้วยวิถีพอเพียง” ในวันที่ 21-21 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการให้ชุมชนได้รับทราบและทำความเข้าใจกับกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีววิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารและวิถีชุมชนยั่งยืน” วิทยากรโดย นายอุบล อยู่หว่า เครือข่ายเกษตรกรทางเลือกอย่างยั่งยืนทางอีสาน และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การยกระดับแหล่งเรียนรู้ชุมชนโดยใช้หลักการบริหารจัดการองค์กร” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และอาจารย์จรัสศักดิ์ โปกาวิน รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต ดำเนินรายการโดย อาจารย์วชิรวัตต์ อาริยะสิริโชติ

วิทยาลัยการเมืองฯ ได้นำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันถอดบทเรียนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อกระตุ้นกิจกรรมต่อเนื่องร่วมกับชุมชน จึงได้จัดโครงการ “เปิดศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนบ้านบ่อแกบ่อทอง มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯ

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัย การเมืองการปกครอง อาจารย์วชิรวัตต์ อาริยะสิริโชติ ประธานโครงการฯ และนายทานตะวัน สิงห์แก้ว ตัวแทนเครือข่ายฯ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชนบ่อแกบ่อทอง นำโดย นายธเนศ มนตรี กำนันตำบลเลิงนงแฝก นายอำนาจโชค นุ่นสีดา ผู้ใหญ่บ้านบ่อทอง นายสมพร ทวยจัด นายก อบต.เลิงแฝก และ นายชยานนท์ มูลพิมพ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแก และเวทีเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการองค์กรโรงเรียนชีววิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน” วิทยากรร่วมเสวนาโดย นายปรียะ โพธิ์เงิน เกษตรกรอำเภอกุดรัง นายทองพูล บุญแสน ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีอีสานฯ นายสมพร ทวยจัด ตัวแทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ สิบบเอกธีรพล พงษ์บัว ตัวแทนนิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนชีววิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ และสร้างประโยชน์ในกิจการสาธารณะให้กับชาวบ้านบ้านบ่อแกบ่อทอง ตลอดจนเพื่อให้คณาจารย์นำความรู้ ผลการประเมินและผลสำเร็จของการบูรณาการแก่สังคมไปบูรณาการกับการเรียนการสอน





วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มนส  
เข้าร่วมโครงการ **Big Cleaning Day** เฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณลานสนามหญ้า ฟังตรงข้ามอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร (แยกดอนยม) ชาว COPAG เข้าร่วมโครงการ “Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา จัดโดย กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มนส  
จัดอบรมเรื่อง **“รู้ทันโรค”** ความรู้ทั่วไปสำหรับการดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-207) วิทยาลัยการเมืองฯ จัดอบรมเรื่อง “รู้ทันโรค” ความรู้ทั่วไปสำหรับการดูแลสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นพ.ชวลิต นิลวรางกุล ผู้เชี่ยวชาญ และคณะ เป็นผู้ให้ความรู้และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ

**วิทยาลัยการเมืองฯ ประมุขนิเทศนิสิตไทย** สถานสายใยผู้ปกครอง  
วันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415 และ D-402)



ฝ่ายพัฒนานิสิต จัดโครงการ ประมุขนิเทศนิสิตใหม่สถานสายใยผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็น ประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ อีกทั้งมีการแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความอบอุ่นตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มนส  
เข้าร่วมกิจกรรม **“งานวันนิสิตพบน้อง ประจำปี 2557”**

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเรียน D-402 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง งานวันนิสิตร่วมกับงานแนะแนวฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติ นางบุญชู อันบุรี หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และ นางสาวนิภาพร พรหมบุตร นิติกรจากกองกิจการนิสิตออกประชาสัมพันธ์และให้ความรู้นิสิตใหม่ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนิสิต การแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีต่างๆ การให้คำปรึกษาแก่นิสิต สร้างจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบ ต่ตนเองและสังคมตลอดจนช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้มีบุคลากรและนิสิตใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 200 คน